



ที่ ปช ๐๐๒๓.๒/ว ท๙๗/๗

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ถนนสละชีพ ปช ๗๗๐๐๐

๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ และนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่าปัจจุบันมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่จัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่ถูกแอบอ้าง ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนั้น เพื่อป้องกันการแอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์และไม่ให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้แจ้งข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รมั้ตระวังอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมแอบอ้างว่าสามารถติดต่อประสานงานเพื่อให้ผู้อื่นคำขอรับการประเมินผลงานผ่านการประเมินได้ และเรียกรับผลประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ หากพบเห็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมดังกล่าวให้แจ้งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ได้ทราบ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายและทางวินัย กรณีเป็นบุคคลที่รับราชการอย่างเคร่งครัด

๒. กรณีพบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ลักษณะดังกล่าว ให้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และรายงานสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด และสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

/รายละเอียด...

รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
ที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.prachuaplocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ
สจจ.ปช.”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่พิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ มลสวัสดิ์)

ท้องถิ่นจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
โทร. ๐-๓๒๖๐-๒๓๕๒ , ๐-๓๒๖๐-๔๔๕๒ ต่อ ๑๐๒

สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาชน
เลขที่รับ 1628 ก.จ. ก.ท.
วันที่ ๕ 7 เม.ย. 2564 ก.ท. ก.อ.
เวลา..... ส.

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เลขรับที่ 6504
วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๔
เวลา.....



ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การมอบอำนาจเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๙๖๐๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ตามที่สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และสำนักงาน ก.เมืองพัทยา ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมรวบรวมเอกสารผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงานแล้ว นำส่งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อนำส่งผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ ในฐานะคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการตรวจประเมินผลงานต่อไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.ขอเรียนว่า ปัจจุบันมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการมอบอำนาจเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่จัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ดังกล่าว ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่ถูกมอบอำนาจ และภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบกับการดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น เป็นการดำเนินการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด โดยมีการปกปิดรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นความลับ เพื่อความเป็นมาตรฐานและอิสระทางวิชาการ ดังนั้น เพื่อป้องกันการมอบอำนาจแสวงหาผลประโยชน์ และไม่ให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการต่อไป จึงขอให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และสำนักงาน ก.เมืองพัทยา ดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งเน้นย้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระวังอย่าได้หลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมมอบอำนาจว่าสามารถติดต่อประสานงานเพื่อให้ผู้ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานผ่านการประเมินได้ และเรียกรับผลประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ หากพบเห็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมดังกล่าวให้แจ้งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. หรืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ได้ทราบ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายและทางวินัย กรณีเป็นบุคคลที่รับราชการอย่างเคร่งครัด

๒. กรณีพบบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมแอบอ้างเรียกผลประโยชน์ในลักษณะดังกล่าว ให้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และรายงานสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด และสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖-๙

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕

ผู้ประสานงาน นายธิตีวัฒน์ สังข์ทอง ๐๘-๕๙๖๖-๙๕๕๕